

Vài nét về hoạt động của Biệt Động Kích Dù tại Bắc Việt

Tác Giả: Trung Tá Nguyễn Văn Vinh
Thứ Năm, 26 Tháng 5 Năm 2011 06:18

VNCH đã giành thắng lợi quyết định trong suốt 21 năm chiến đấu gian truân, máu và nước mắt, đy sinh cđ a biệt bao nhiêu người. Trong số những sinh đy sinh đó, người nói về sinh cđ a người lính Biệt Động Kích Dù hoạt đng tại Bắc Việt.

Số phận của họ rất bi thảm khi bắt đầu tại Bắc Việt. Bị ng đng kết s kh i cho biệt trong số những Biệt Động Kích Dù đđ c th ra miền Bắc có 7 người đã bị CS tuyên án hình và đã bắt hành quy t, 9 người t t n, 21 người ch t trong các tr i tù kh sai miền Bắc, 7 người ch t sau khi đđ c th v , 2 người m t tích khi thi hành nhiệm vụ, 11 người bị ch đ nh ph i đ nh c t i các nông tr ng hay h p tác xã miền Bắc. Đa số những người còn lại đ u bị tra t n dã man và bắt lao đng kh sai trong những tr i tù kh c nghi t nh t. Tại sao họ u h t các biệt kích th xu ng miền Bắc đã bị CS bắt?

Bài viết sau đây là của Trung tá Nguyễn Văn Vinh, người t t p ph trách các toán Biệt Động Kích Dù đđ c th xu ng Bắc Việt, s cho chúng ta biết những nét đ i c đ ng v t ch c các đ n v Biệt Động Kích, các hoạt đng của họ và cách th c đ u hành của đ quan tình báo Hoa Kỳ.

* * * * *

Huy Hiệu Bộ Tổng Tham
Mưu / QLVNCH



NHA KỸ THUẬT

Vài nét về hoạt động của Biệt Động Kích Dù tại Bắc Việt

Vài Nét Về Hoạt Động Của Biệt Động Quân Trong Chiến Tranh Việt Nam

Tác Giả: Trung Tá Nguyễn Văn Vinh
Thứ Năm, 26 Tháng 5 Năm 2011 06:18

Ít ai biết được các tên P45, Sĩ Quan hay Sĩ Quan Khai Thác, tên thân của Nha Kỹ Thuật Bộ Tổng Tham Mä Đó là những bí danh của một cơ quan tình báo chißn lược, được thành lập từ cuối năm 1958, đặt trực thuộc Phòng Tổng Tham và nằm trong mạng lưới chiß huy của Đä Tá Lê Quang Tung, Tổng Lãnh Lßng Đß Biệt VNCH. Cơ quan này được Hoa Kỳ yểm trợ về tài chính lẫn các phương tiện cần thiết để thực hiện cuộc chiến tranh không quy ước chống miền Bắc CS.

Sau Hiệp định đình chiến Geneva, vĩ tuyến 17 được chọn làm vùng phi quân sự và sông Bến Hải là biên giới thiên nhiên, ngăn cách 2 miền Nam Tự Do và Miền Bắc CS. Quân đội viễn chinh Pháp, dưới áp lực của Hoa Kỳ, đã phải kéo camp tại xứ Norodom, những người cho quân của VN tung bay tại dinh Đß lập về địa điểm đặt tên và đi chiß. Để đáp lại, quân đội Pháp đã không ngừng tay, xóa sạch mạng lưới tình báo mà họ đã苦心 công gßng trong nhiều năm tại miền Bắc. Đây là một sự thất bại khá lớn cho ngành tình báo non trẻ của miền Nam. Trong khi đó, CS đã đặt lợi tại miền Nam vô sự về tình báo mà họ đã gßng trong suốt thời kỳ chống Pháp, trong đó phải kể đến các thân nhân của các cán bộ và bộ đội tßp kết. Thêm vào đó, các khu vực điếm to lớn chống cộng của 2 chế độ lợi thế Thß dân dân và Phong kiến đã làm mất đi những phong trào chống cộng đi trong nội bộ miền Nam, rút thußn lợi cho các cán bộ CS nằm vùng khai thác.

Dù vậy, ngành tình báo miền Nam, tuy phải xây dựng từ và phải đặt nền móng từ đầu, những lợi được hưởng nên ngày nay vì đa số người Việt thời kỳ này, nhất là những bào di của, các bộ phận dân tộc thiểu số, các đảng phái chính trị và tín đồ các tôn giáo, đã thấy rõ bộ mặt gian dối của CS. Có người đã chống kích nßng vß tàn sát hay đầu tß đã man các thành phần quốc gia yêu nước những bộ phận chính kiến với CS và có khi họ chính là thân nhân của các nhân nhân đó. Ngoài ra, những tài liệu sáng được như cuốn phim Chúng Tôi Muốn Sống đã gây được một ấn tượng ghê tßm CS trong mắt người lập nhân dân miền Nam.

Nằm được các yếu tố thußn lợi trên đây, Sĩ Quan đã góp rút gß nhân viên đến các trại huấn luyện, liên lạc với các vị lãnh đạo tinh thần cũng như các bộ phận dân tộc thiểu số, chiêu mộ các thanh niên nhiệt tình yêu nước còn thân nhân tại miền Bắc, được cấp tiền lương và huấn luyện và tổ chức về bộ phận thußn lợi, đưa họ về quê quán hoạt động.

Tß những năm đầu tiên đến năm 1966, các toán xâm nhập miền Bắc thực hiện xong được một trong những phương pháp sau đây:

- Nhßy dù đêm vào vùng mục tiêu.

Vài Nét Về Hoạt Động Của Biệt Động Quân Trong Chiến Tranh

Tên: Trung Tá Nguyễn Văn Vinh

Tháng 5 năm 2011, 26 tháng 5 năm 2011 06:18

- Xâm nhập để bí mật thu thập tin tức, và tiếp đó xử lý thông tin con báo vào vùng công tác.

- Xâm nhập vào vùng phi quân sự, vượt sông Bến Hải và lén lút đi báo vào địa phương công tác, móc nối với thân nhân đã nằm vùng, hoặc gia đình để tiếp cận nhiệm vụ địa phương. Trường hợp tiếp sau này thường phải xử lý "bona fides" để nhận nhau.

- Các chuyên viên phục vụ tại Tòa Địch sự của một vài nước thuộc 3 nước Lào, Cam-bốt, Pháp, Thái Lan hay Hong Kong... tại đó tuyển mộ và huấn luyện các công tác viên có khả năng, và tạo cơ hội cho họ cái vỏ bọc thích hợp cũng như gia đình họ để dễ dàng xâm nhập vào miền Bắc hoạt động. Phương pháp này đã được đi sâu nghiên cứu, nhưng vì quá tốn kém nên chỉ được thực hiện trong giai đoạn.

Tuy có nhiều hình thức xâm nhập khác nhau như vừa trình bày trên, nhưng trong bài này, tôi (Trung tá Nguyễn Văn Vinh) chỉ xin đề cập đến những toán Biệt Động Quân xâm nhập miền Bắc bằng đường hàng không mà thôi, vì đây là phần viết mà chính tôi đã tham gia trong nhiệm vụ năm tại cơ quan tình báo chiến lược này.

Những chuyến bay đêm

Các toán Biệt Động Quân được thực sự xuất hiện miền Bắc vào những đêm trăng. Mùa trăng thuận lợi cho công tác này bắt đầu từ ngày tháng 10 - 20 âm lịch hàng tháng. Gia đình được chuyển từ thu nhập vào địa phương an ninh và thời tiết tại vùng công tác. Để có đủ phương tiện đi phó với các bất trắc có thể xảy ra khi toán chuẩn bị, các nhân viên Biệt Động Quân phải mang theo các trang bị cá nhân khá nặng nề. Ngoài súng tiểu liên Swedish K. của Thụy Điển hoặc Sten của Anh hay Uzi của Do Thái có trang bị ống giảm thanh và 3 đũa vớ hoặc dây, họ còn phải đeo thêm các dụng cụ khác trên 20 món, nòng bidon nước, bình đựng nước tiêu, địa bàn, la bàn, 3 ngày lương khô, đèn báo, pamean, dao găm, túi chứa thuốc cá nhân, cà mèn, pháo hiệu (pen flare), dụng cụ đeo tay, radio, v.v...

Các dụng cụ này thường được mua ở các nước thuộc 3 và không mang trang cụ nào được mang nhãn hiệu Hoa Kỳ hay miền Nam VN. Các địa phương báo tiếp nhận những dụng cụ phá hoại, địa phương thuộc, lương thực đồ ăn trữ dùng cho 3 tháng, v.v... để được đóng thành kiện. Máy truyền tin để

Vài Nét Về Hoạt Động Của Biệt Kích Dù Tội Bức Việt

Tác Giả: Trung Tá Nguyễn Văn Vinh

Thứ Năm, 26 Tháng 5 Năm 2011 06:18

trở và máy beacon là máy phát tín hiệu có tần số nhất định, được cất tại kiềng hàng số 1. Các toán viên khi nhẩy dù xâm nhập vào đêm, chiếc dù có thể bị thổi bay bởi gió, bắt ra xa cách bãi thả 1-2 km. Nhưng nhờ các radio cá nhân, họ có thể dễ dàng bắt tín hiệu từ máy beacon phát ra, để đi về hướng tập trung.

Thông thường, các nhân viên quây quần vào được chỗ về mục tiêu vùng đó. Để đảm bảo an ninh cho công tác, mục tiêu và nhiệm vụ của toán chốt được thuyết trình vào giờ chốt, trước khi lên máy bay. Các chuyến xuất phát trong những năm đầu tiên năm 1964, chính quyền quan Trung ương Tỉnh Báo Hoa Kỳ đã yểm trợ cho các chuyến bay bí mật này và là trình duy nhất được xuất động là Tân Sơn Nhất - Đà Nẵng - Vùng mục tiêu.

Tại Đà Nẵng, đôi lúc trở ngại, phi công cần biết hướng di chuyển khi khởi hành xâm nhập vào vùng hành quân. Phi công được xuất động là loại DC7 hoặc DC6. Phi hành đoàn thường là người Trung Hoa. Tuy nhiên, cũng có lúc phi hành đoàn là người VN, được tuyển chọn trong sĩ quan có khả năng và được tín nhiệm nhất của Không Quân Việt Nam. Phó TT Nguyễn Cao Kỳ hiếm còn mang lon Địch úy, đã nhiều lần làm phi công chính thức cho các phi vụ được bí mật này. Đầu tiên năm 1966, Trung ương Tỉnh Báo Hoa Kỳ rút vào bóng tối, những chuyến cho MAC-SOG, một cơ quan tình báo quân sự, thay thế yểm trợ cho Nha Kỳ Thuộc.

Khi công việc diễn biến tranh VN đi đến giai đoạn khốc liệt nhất thì nhu cầu tin tức gia tăng cao, do đó số toán Biệt Kích Dù hoạt động phải được tăng cường nhiều hơn. Các phi công tiến xâm nhập cũ được thay thế bằng C123 hoặc C130 và nối phát xuất được chuyển sang Nakor-Phanum, một sân bay nằm sát biên giới Thái-Lào hoặc sân bay đơn nằm ở phía Đông - Bắc Thái Lan. Tất cả các nối đó các toán Biệt Kích Dù được chuyển qua trục đường CH3 để bay băng qua lãnh thổ Lào, tiến về vùng mục tiêu nằm trên ranh giới Lào-Việt. Cũng có lúc mục tiêu được lựa chọn nằm sâu trong nội địa Bắc Việt.

Trục đường là phi công tiến xâm nhập và sẵn tiên và tiến lui những nơi là phi công tiến kém an toàn nhất, vì tiến được quá lâu, để chờ đợi phát hiện. Phải chăng đây là một trong những nguyên nhân thất bại của công tác Biệt Kích tội ác? Vấn đề này đã được phía VN quan tâm và nêu lên nhiều lần trong các phiên họp Việt-Mỹ, nhưng phía đối nhiệm không quan tâm.

Số phận những con chim ác loài

Vài Nét Về Hoạt Động Của Biệt Động Kích Dù Trong Chiến Tranh Việt Nam

Trung Tá Nguyễn Văn Vinh

Th#7913; N#259;m, 26 Th#225;ng 5 N#259;m 2011 06:18

Đến cuối năm 1968, trong số gần 40 toán được cho xâm nhập bằng đường hàng không và đường bộ để hoạt động dài hạn, chỉ còn có 5 toán là còn giữ được liên lạc với Trung ương, đó là các toán Tourbillon (1962), AreAs (1962), Remus (1963), Easy (1963) và Eagle (1963). Theo đánh giá chung của các chuyên viên hậu trách Việt - Mỹ. thì cả 5 toán này hình như đã bị đánh chìm hoặc phá hủy, nhưng cá nhân tôi vẫn còn tin tưởng một toán, đó là toán Ares. Sự tin tưởng này có thể đúng vì lý do sau đây:

Vào những năm đầu tiên của cuộc chiến, tôi thường bị cán bộ, không biết thuộc cơ quan nào và cấp nào, đã thay nhau thăm vấn tôi về các toán Biệt Động Kích. Một trong những lần thăm vấn này, tôi bị 3 tên cùng một lúc thay nhau hỏi suýt bùng nổ, khi nhìn tôi không còn sức chịu đựng, tôi đã bùng nổ vì tức giận và xây xẩm. Họ cho người đi đến tôi về phòng, nhưng 2 giờ sau lại kéo tôi lên tiếp tục thăm vấn. Họ dùng để trò chuyện “hỏi, đáp, ...” lúc thì mời tôi hút thuốc lá “có cán” (tức là thuốc có đầu lọc, một loại thuốc cao cấp vào thời kỳ), lúc lại để bàn quát mắng, khinh bỉ. Họ chia bao giờ đánh đập tôi lúc thăm vấn, nhưng họ đã dùng những lời rất cứng rắn và thô lỗ để áp đảo tinh thần tôi.

Một điều làm tôi quan tâm hơn cả là họ hỏi tôi rất nhiều về toán Ares, như trình độ toán tên gì, quê quán ở đâu, tuổi tác để bao nhiêu, dáng điệu bên ngoài như thế nào, có những đức điểm gì, những liên hệ gia đình, địa chỉ của các người thân lúc ở miền Nam, v.v... Tôi thường nghĩ về Ares đã thụt sâu nằm trong tay họ thì một mình họ phải hỏi tôi những chuyện thế nào. Tôi có lý do để không trả lời họ, vì Ares đã xuất phát năm 1962, trước khi tôi được chuyển về S# B# C. Tuy nhiên, hôm nay tôi xin nói ra đây những gì tôi có thể nói ra được. Một vài chi tiết khác tôi thấy chưa thể tiết lộ lúc này vì có thể phạm những điều sai lầm toàn của toán đó, nếu quá thụt toán đó đến nay vẫn còn được tung tích.

Ares hay Hoàng Long có tên thật là..., một cán bộ trung cấp và là thành viên CS bị khai trừ vì bất mãn. Anh đã theo đoàn người di chuyển vào Nam năm... và được một người ở miền Nam báo cáo lên ông Ngô Đình Nhu, Tổng Trưởng Diệm và ông Nhu đã lưu tâm và giúp đỡ cho người này. Sau đó, S# B# C đã cử người đến tiếp xúc thuyết phục và bố trí cho anh trở về S# B# C hoạt động. Anh đã đồng ý và đã được đưa xâm nhập vào Vùng Hoàng Long năm 1962, rồi tiếp đó tiến đến vùng Hồ Chí Phòng và nhà máy điện Uông Bí. Đây là 2 mục tiêu mà anh có nhiệm vụ theo dõi và báo cáo mọi sinh hoạt. AreAs tỏ ra rất tích cực trong nhiệm vụ giao phó, và điểu rất kỳ lạ là anh đã mượn Tổng Trưởng Ngô Đình Diệm một cách khác thường. Hàng năm, trước ngày Song Thất ho# 26/10, anh đều có đánh điện chúc mừng TT Diệm và nguyện trung thành phục vụ quốc gia. Khi nghe tin TT Diệm bị giết qua đài phát thanh, anh rất thất vọng và sau khi được Trung ương xác nhận, anh đã tỏ ra chán nản tột độ. Dù vậy, anh vẫn thi hành mọi công tác giao phó một cách chu đáo. Những chuyện tàu công bố ở Hồ Chí Phòng, như là các tàu chở vũ khí hay quân lương, đã được anh theo dõi và báo cáo khá chi tiết. Ngoài nhiệm vụ trên, anh còn báo cáo kết quả oanh tạc của một số mục tiêu khác nhau như cầu Hàm Rồng và nhà máy điện Uông Bí ở quanh vùng Hồ Chí Phòng.

Vài Nét Về Hoạt Động Của Bộ Tư Kích Dù Tội Bức Việt

Tác Giả: Trung Tá Nguyễn Văn Vinh
Thứ Năm, 26 Tháng 5 Năm 2011 06:18

Đó giúp anh thi hành nhiệm vụ trong thời gian anh bị bắt bớ như sọt rét, Trung tá Nguyễn đã chấp thu nhận để nghe của anh, tuy nhiên mới thêm người em ruột và một hai người khác trong hàng, để phân anh thực hiện quan sát các mục tiêu. Trong những năm 1966, 1967 và 1968, bị như sọt rét của anh trở nên trầm trọng, những người không tiếp tục cho anh đi vì đi đâu cũng nhàn tiếp tục của anh nằm trong Vành đai Long đã bị lộ. Thêm vào đó, vùng biên giới Phòng bị Miền gài mìn khi nằm ở cửa ngõ tiếp tục bị ngừng cho anh đi không thể thực hiện được.

Khoảng giữa năm 1968, do yêu cầu của phía VN, Hoa Kỳ đã tìm kiếm cách hợp tác tiếp tục cho AreAs. Trung tá Nguyễn báo ngay cho anh tía để một số bãi thử tiếp tục và yêu cầu toán đi nhận nhiệm vụ nghiên cứu và báo ngay để đi tìm ưu tiên được chấp thuận. Sau khi nhận được phúc đáp, Trung tá Nguyễn đã hướng dẫn các chi tiết mà toán phải thi hành để có thể nhận tiếp tục đúng như dự liệu. Đến ngày N, giờ G, một đoàn phàn lóc đã xuất hiện bên phá một số mục tiêu ở Phòng, cùng lúc đó một phàn lóc khác đã bắt một thùng “container” để hàng tiếp tục xuống theo hướng đã định và được AreAs đánh dấu bằng 2 cột khói trắng như đã chờ đợi. Cách tiếp tục này đã được thực hiện 2 lần tại trại Long Thành và có 2 lần để đem lại kết quả mong muốn. Trong container để hàng tiếp tục, ngoài những thùng, thùng men, áo quần còn có 10 khâu vàng để toán trao đổi thực phẩm hoặc thùng men mới khi cần đến. Ngoài các vật để trên, còn có 4 lá thư, trong đó có một lá thư thăm hỏi của Trường công tác, còn 3 lá thư khác được dán bì kín. Toán được cho thư dán tem vào và tuồn tiếp gửi đến một địa chỉ trung gian tại Thái Lan. Mọi thứ đều có dấu hiệu riêng mà toán không được biết lý do.

Chỉ trong một thời gian ngắn, 2 thùng có nội dung những người đã đến tay người như vậy, thì còn nguyên si không bị mất, những người thì 3 có “gài” một tài liệu bí mật gì đó họ không đến tay người như vậy. 2 tháng sau, khi được Trung tá Nguyễn hỏi về lá thư này thì toán cho biết, trên để hàng đi tiếp tục bị, bị còi báo để, để hàng số phải chờ tìm hiểu trước, không may đánh rơi lá thư xuống vùng bùn nên để hàng số đã không gửi. Lý do này đã khiến bị ngừng minh Hoa Kỳ nghi ngờ lòng trung thành của Ares

Nhiệm vụ mới

Đến năm 1968, sau đợt tấn công của địch vào địa phận Miền Trung, Nha Kỹ Thuật phải lãnh nhận thêm một nhiệm vụ công tác ngoài biên giới những người toán mới được thành lập: - Các toán STRATA là những người toán quân nhân được huấn luyện thực tiễn để thi hành những công tác để kích hay phá hoại các căn cứ địch nằm trên lãnh thổ Bức Việt. - Các toán PICK-HILL là những người toán người Miền gốc Việt hoạt động trong lãnh thổ Cam-bốt, có nhiệm vụ quan sát và phá hoại các căn cứ của VC nằm trên lãnh thổ những căn cứ gần Cam-bốt. - Các toán

Vài Nét Về Hoạt Động Của Biệt Động Quân Trong Chiến Tranh Việt Nam

Tác Giả: Trung Tá Nguyễn Văn Vinh
Thứ Năm, 26 Tháng 5 Năm 2011 06:18

EARTH-ANGEL, còn được gọi là Đä Thäam, là nhäng toán được thành lập với thành phần tù binh bỏ đi Biệt Động Quân. Các toán này hoạt động rất được lòng, được trang bị như bộ đội chính quy miền Bắc. Nhờ đó họ len lỏi vào vùng địch khá dễ dàng và đã nhiều phen lập được nhiều thành tích đáng kể. Một số toán viên sau đó đã gia nhập Quân đội VNCH. - Các toán SINGLETON hoạt động riêng biệt từng cá nhân. Họ là nhäng Việt kiều từng sống nhiều năm tại Cam-bät, được móc nối từ nội địa hoạt động ở vùng tại Mimote, Krek, Sihanoukville, Kratié, Ba Thu, v.v... Đây là nhäng nội địa địch căn cứ quân sự và hoạt động rất mạnh. Các nhân viên này có nhiệm vụ theo dõi, báo cáo hoạt động địch và hướng dẫn phi công oanh tạc lúc cần thiết.

Ngoài các toán hoạt động như trên, còn có chương trình công tác lừa địch và ly gián địch, được gọi là chương trình Borden, mà toán viên là nhäng tù binh bỏ đi Biệt Động Quân được đưa. Họ được học nhiều dù vài hôm trước khi được trang bị như một toán viên rất trung thành của miền Nam: mặt bän đỏ, quần hành quân, thắt gäi thiêu, v.v... Các thủ này được đưa kín trong áo nhäy và chuyển giao cho toán viên tù binh công đưa mình vào trước khi được thả xuống vùng địch chiếm đóng.

Các chương trình như này đã đem lại nhäng kết quả hết sức khích lệ, nên phía Hoa Kỳ đã yêu cầu phía VN chấm dứt liên lạc với 5 toán còn lại ở miền Bắc, bằng cách ra lệnh cho các toán này tìm cách xâm nhập qua Lào, trình diện với bộ đội Vang Pao hoặc rút về miền Nam... Tuy nhiên, nhiều tháng sau khi lệnh được ban hành, không một toán nào xuất hiện.

Hồ sơ về những người anh em kiêu hùng

Các Biệt Động Quân của CS bắt đầu phải chịu được thất bại hình. Tuy vậy, họ vẫn giữ vững tinh thần quyết gia và dũng khí. Thái độ kiên quyết của họ đã phải làm các cán bộ CS khâm phục và gọi họ là nhäng người “không cần tử oäc”. Mãi đến một thời gian lâu sau khi VNCH bắt chiếm đóng, CS mới tuôn thả thả do cho các tù nhân Biệt Động Quân. Người được thả sớm nhất đã phải ở tù suốt 15 năm và người lâu nhất trên 20 năm. Khi họ trở về, chúng ta đã biết thêm được nhiều chuyện đã xảy ra khi họ công tác tại Biệt Động Quân. Tuy nhiên, vẫn còn một số toán biệt tin, trong đó có toán VOI do anh Trần Hữu Hòa làm trưởng toán cùng với 4 toán viên. Toán Areä mà tôi đã gặp ở trên và một vài toán khác nữa, cũng đang nằm trong danh sách những toán biệt tin này. Phải chăng họ đã bỏ thủ tiêu hay đã hy sinh trên đường thi hành nhiệm vụ. “Hy sinh trong bóng tối, chết vì Tự Quốc”, đó là phương châm hành động mà một Biệt Động Quân đã chấp nhận khi gia nhập vào binh chủng này.

Tôi còn nhớ năm 1970, các sĩ quan trong Bộ chỉ huy Nha Kỹ Thuật đã được xem một cuốn

Vài Nét Về Hoạt Động Của Biệt Động Quân Việt Nam

Tác Giả: Trung Tá Nguyễn Văn Vinh
Thứ Năm, 26 Tháng 5 Năm 2011 06:18

phim mà một đơn vị VNCH vừa tách thu được của bộ đội Bắc Việt khi tiến công vào một căn cứ địa ở Mimot, Cam-bốt. Cuộc phim ghi lại phiên tòa xét xử một toán Biệt Động Quân mang tên toán Jackson, hoạt động tại vùng Nghệ Tĩnh. Bên cáo trạng rất dài, luận tội rất nặng “nào là tay sai đắc lực của M, tay sai Ngô Đình Diệm, nào là xúi dục nhân dân lật đổ chính quyền và phá hoại tài sản nhân dân, v.v...”

Toán Jackson đã bắt toàn bộ vị trí của vũ khí và chuyển khi toán phá chi của chúng ta ở 2 tỉnh Lào. Hầu hết toán viên đã lãnh án tử hình, chỉ 1-2 người lãnh án chung thân. Điếu làm anh em chúng tôi xúc động và hãnh diện, là được chứng kiến thái độ hiên ngang và bình tĩnh của các toán viên khi bị án tử hình được tuyên bố. Theo lời một nhân chứng quê ở Thủ Ninh, bà con vị một toán viên cho biết, 6 người lãnh án tử hình đã bắt đầu ngay sau đó, và lời nói cuối cùng của họ là : Vị trí Nam Cộng Hòa muôn năm! Tiến lên Thủ Đức Ngô Đình Diệm muôn năm!

Anh em chúng tôi là những người đã đi qua nhiều trận chiến ở miền Bắc và đã được nghe nói rất nhiều về những việc làm đáng phục của anh em Biệt Động Quân. Trong số đó có các vị linh mục, được tuyên úy, các bệnh nhân mà tôi đã sống chung với các anh chị. Ngoài ra, các tù hình ở miền Bắc mà đã sống chung tôi thường gọi họ bằng danh từ “bệnh hình sự”, vì phần đông họ thuộc thành phần bắt đầu, trầm cảm, giết người...khi được hỏi về anh em Biệt Động Quân thì họ trả lời rất khâm phục. Họ nói với tôi :”Các anh Bê Ka là những người rất hào hùng, cán bộ trẻ cũng nhiều, các anh chị rất khéo léo và đoàn kết với nhau, họ thường xuyên giúp đỡ nhau. Khi một người bị bắt giam được thả hay bệnh, là các anh khác tìm cách giúp đỡ. Dù ai cũng đói, những họ nhận bắt phần ăn để chia sẻ cho anh em bệnh hay bệnh. Đã có những anh Bê Ka chấp thuận súng bệnh cán bộ rời khỏi thoát, có những anh toàn bộ được lên làm reo tuy nhiên không đi lao động, những cán bộ trẻ cũng đành phải làm việc...”

Riêng cá nhân tôi, trong 13 năm chiến đấu, đã không may mắn gặp được các anh em Biệt Động Quân, những tôi không bao giờ quên những con người hào hùng cùng chung lý tưởng đã cùng chung sống với nhau trong tình huynh đệ chân thành. Tôi là người đã từng sống chung với họ ở trại huấn luyện Long Thành và lúc họ lên đường đi công tác., tôi đã tiễn chân họ khi đã cùng với họ bay vào vùng miền tây nam, đưa tay vẫy chào họ khi họ rời máy bay... Những kỷ niệm đó khó quên được.

Những kỷ niệm khó quên

Tôi nhớ lại năm xưa, có lần trên đường công tác, tôi lái xe đưa một nhân viên của tôi đến thăm bạn cũ ở quê nhà, hay nói đúng hơn, một người yêu, có nhà ở xóm Bùi Phát,

Vài Nét Về Hoạt Động Của Biệt Động Quân Trong Chiến Tranh Việt Nam

Tên: Trung Tá Nguyễn Văn Vinh

Tham số: N/A, 26 Tháng 5 Năm 2011 06:18

trên đường Trường Minh Giảng, nay đổi tên là Lê Văn Sĩ. Đón tôi, người thanh niên trẻ và vẻ bề ngoài xuông xe như một người lính ngay phút gặp tôi và quý báu còn lại... Khoảng 10 phút sau, anh trở ra với người bạn gái đi theo tôi chân, trên tay anh còn mang một gói quà nhỏ mà tôi đoán chắc đó là quà kỷ niệm của người yêu. Họ nhìn nhau, mặt đỏ mềnh, và tôi chỉ biết im lặng cảm thông với buồn chán của đang xâm chiếm 2 tâm hồn... Xe chuyển đổi một quãng đường, người thanh niên trẻ quay nhìn tôi, vẻ nói vẻ nói món quà: "Đây, anh xem, quà cô trẻ yêu tặng em". Tôi liếc nhìn, thấy một chiếc tóc thắt gọn gàng gói trong một chiếc áo lót. Cả hai chúng tôi đều im lặng trên đường về trở lại.

Người khác, một nhân viên của tôi cũng sắp lên đường, anh đón gặp tôi và trao cho tôi một chiếc quần khá dày đã sờn sờn và nói: "Anh Dũng, anh biết em là con một, em đi như em đã không dám nói thật với mẹ em. Vì vậy, em nhờ anh mua một chiếc quần thắm mẹ em và trao cho em. em một buổi chiều này, nói là em đang đi học ở ngoài quốc gia về để mẹ em yên tâm".

Tôi xúc động nhìn người thanh niên trẻ và tất cả lòng yêu thương và niềm phẫn nộ. Tôi đã nhận thấy anh giao và hàng tháng, tôi đã đón thăm mẹ em và trao cho bà quần áo và một chiếc quần của con bà... Nhưng đau đớn thay, lá thư cuối cùng của anh đã được trao mà "khóa học" của anh vẫn chưa mở.

Hai nhân viên Biệt Động Quân mà tôi vừa kể trên đây, cả 2 đều trở về quê cũ, sau gần 20 năm sống trong lao tù CS, một anh hiện đang sống ở Cali, đó là anh Lâm, em ruột của anh Nguyễn Ngọc Trâm, còn người kia, trở về ngay tôi ở Saigon, anh trẻ đang viết văn hành nghề thủ công ngoài Vũng Tàu. Hy vọng một ngày không xa, anh Dũng cũng như bao nhiêu anh hùng Biệt Động Quân khác còn ở VN sẽ được đoàn tụ với chúng ta tại quê hương đất nước này.